

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จำนวนสมาชิกทั้งหมด จำนวน ๓๐ คน

จำนวนผู้มาประชุม จำนวน ๓๐ คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมิตรชัย ด้านปรีดา	ประธานสภาฯ	มิตรชัย ด้านปรีดา	
๒	นายบุญมี พีชผล	รองประธานสภาฯ	บุญมี พีชผล	
๓	นายพรรชชา เบญจมานุกร	เลขานุการสภาฯ	พรรชชา เบญจมานุกร	
๔	นายเสมอ คุ่มทอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เสมอ คุ่มทอง	
๕	นายบำรุง ทักซิณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	บำรุง ทักซิณ	
๖	นายสมรัก เอกจิตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	สมรัก เอกจิตร	
๗	นายธวัชชัย เรืองยงค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ธวัชชัย เรืองยงค์	
๘	นายชัยธวัช เรืองยงค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ชัยธวัช เรืองยงค์	
๙	นางสวณันท์นภัส ดัดงาม	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นันทันภัส ดัดงาม	
๑๐	นายบรรจง โพธิ์คำ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	บรรจง โพธิ์คำ	
๑๑	นางปราณี จันทนา	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ปราณี จันทนา	
๑๒	นายธนวัฒน์ คุ่มทอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ธนวัฒน์ คุ่มทอง	
๑๓	นายสนิท ศรีเท่า	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สนิท ศรีเท่า	
๑๔	นางอรุณี วงษ์ศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	อรุณี วงษ์ศรี	
๑๕	นางโสทรญา ดวงศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	คำตัน ดวงศรี	
๑๖	นายสำเนียง อินทร์จันดา	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สำเนียง อินทร์จันดา	
๑๗	นายวรัญญู รอดเจริญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	วรัญญู รอดเจริญ	
๑๘	นายสมศักดิ์ สีพิราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	สมศักดิ์ สีพิราม	
๑๙	นางสาวแสงเดือน ศรีพิราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	แสงเดือน ศรีพิราม	
๒๐	นางสมเพียร อินทรสุข	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	สมเพียร อินทรสุข	
๒๑	นายสุชาติ จิตจำนงค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	สุชาติ จิตจำนงค์	
๒๒	นายพัสกกฤต มีศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	พัสกกฤต มีศรี	
๒๓	นายสังวาลย์ จันทะพันธ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	สังวาล จันทะพันธ์	
๒๔	นายบุญมี สีตา	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	บุญมี สีตา	
๒๕	นายประจวบ ศรีนาค	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	ประจวบ ศรีนาค	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๖	นายบุญเลิศ วงษ์ภูธร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	บุญเลิศ วงษ์ภูธร	
๒๗	นายประสิทธิ์ ทาเล	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	ประสิทธิ์ ทาเล	
๒๘	นางสาวสมพร ไพพิสิฐ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔	สมพร ไพพิสิฐ	
๒๙	นางปริยากร กรรเชียง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔	ปริยากร กรรเชียง	
๓๐	นางอภิรดี ศรีปราชญ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	อภิรดี ศรีปราชญ์	
๓๑	นายชินธิป เรืองสา	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	ชินธิป เรืองสา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชูชาติ ดัดงาม	นายก อบต.ท่าแยก	ชูชาติ ดัดงาม	
๒	นายเสริม จันทะพันธ์	รองนายก อบต.ท่าแยก	เสริม จันทะพันธ์	
๓	นายพิชิต ตะเกาพงษ์	รองนายก อบต.ท่าแยก	พิชิต ตะเกาพงษ์	
๔	นายไพโรวัลย์ เรืองสา	เลขานายก อบต.ท่าแยก	ไพโรวัลย์ เรืองสา	
๕	นายสำรวย แม่นปิ่น	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำรวย แม่นปิ่น	
๖	น.ส.จิราภรณ์ เจนดง	หัวหน้าสำนักปลัด	จิราภรณ์ เจนดง	
๗	น.ส.ภณิษา นิกุลรัมย์	นักวิชาการศึกษา	ภณิษา นิกุลรัมย์	
๘	นายพิจิตร พันธุ์พานิชย์	นิติกร	พิจิตร พันธุ์พานิชย์	
๙	น.ส.ชลธิดา ต่านระงับ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ชลธิดา ต่านระงับ	
๑๐	นายเฉลิมชัย แพรสี	จพง.ธุรการ	เฉลิมชัย แพรสี	
๑๑	นางดวงดาว สมคุณ	จพง.ธุรการ	ดวงดาว สมคุณ	
๑๒	นายไพฑูรย์ วันเพ็ญ	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	ไพฑูรย์ วันเพ็ญ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ง ปี ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบูรณาการประสานปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

๑.การเตรียมการก่อนเกิดภัย

๑.๑ สำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลแหล่งภาชนะเก็บกักน้ำและข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

๑.๒ จัดทำ ซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งน้ำ ภาชนะเก็บน้ำ ฝายต้นลำธาร (Check Dam) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง และสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการจัดการจัดการรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบหาคาบหาม และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทีมกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) ใช้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการขจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำ และจัดทำพื้นที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง

๑.๓ พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายให้ เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

๑.๔ ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและไฟฟ้า และแผนการแจกน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยให้บูรณาการเครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากร และวิธีการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและไฟฟ้า ที่จัดทำไว้แล้วตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัวในการปฏิบัติและมอบหมายให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที โดยการให้มีอาสาสมัครเตือนภัยประจำชุมชน “มิสเตอร์เตือนภัย” เพื่อติดตามสอดส่องสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายแล้วจัดหาเครื่องหมายอาณัติสัญญาณแจ้งเตือนภัยรวมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ให้พร้อมและเพียงพอแก่การระงับเหตุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ฝึกอบรมจัดตั้งทีมกู้ภัยเป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นขอให้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีทีมกู้ภัยเป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นอยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับการแจกจ่ายน้ำ ขอให้สั่งซื้ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบประจำจุดแจกจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้านด้วย

๑.๕ ติดตามสภาพอากาศ น้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หรือระดับน้ำทะเล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีแนวโน้มจะประสบภัย ให้จัดตั้งศูนย์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากลับแล้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมรับสถานการณ์และแผนการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เช่น แผนการจัดการน้ำแผนการเพาะปลูกพืชกระถางและเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ รมรณรงค์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง การใช้น้ำ อย่าง ประหยัด ดำเนินการตามแผนเพาะปลูก การป้องกันและระมัดระวังมิให้เกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า การไม่เผาป่า ตอซังข้าว ข้าวโพดและใบอ้อย การป้องกันและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร รวมทั้งการป้องกันและระมัดระวังการโจรกรรมทรัพย์สินในช่วงฤดูแล้ง

๑.๗ ร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างประชาชน

๑.๘ จัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าและจัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าตามที่เห็นสมควร

๑.๙ เร่งรัดการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รวมตลอดถึงการซ่อมแซมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่สภาพที่สามารถใช้งานได้

๒. การดำเนินการขณะเกิดภัย

๒.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตน และสนับสนุนตามที่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๒ การแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนภัยถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยที่ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการปฏิบัติการดำเนินการของภาครัฐ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ตลอดจนช่องทางการแจ้งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสำรองจ่ายใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพออาจจะโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรือเงินงบประมาณในแผนงาน/โครงการ อื่น ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหากเงินงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวยังไม่เพียงพออีก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาน้ำสะอาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ สำหรับผลิตน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และหากหน่วยราชการ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน นำน้ำสะอาดหรือเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงาน

๒.๕ ระดมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และได้รับมอบจากส่วนราชการอื่นๆ หรือภาคเอกชนในพื้นที่ หรือขอเืมจากภาคเอกชนมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ จัดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีงานทำในพื้นที่เพื่อป้องกันการละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำในเมืองใหญ่ เช่น การจ้างแรงงานราษฎรในการดำเนินการตามโครงการในเขตพื้นที่ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณไว้ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง หรือประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนผลิตสินค้าให้แก่โรงงาน

๒.๗ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านเกษตร การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสมต่อไป

๒.๘ ในการให้ความช่วยเหลือน้ำเพื่อการเกษตร หากประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการจัดหาน้ำสำหรับพืชผลการเกษตรที่ได้เพาะปลูกไปแล้ว ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้ผลผลิตของประชาชนเกิดความเสียหาย โดยให้พิจารณาปริมาณน้ำต้นทุนที่ต้องเตรียมไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

๒.๙ หากเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้า ไรครระบาด หรือโรคติดต่อ อันสืบเนื่องมาจากภัยแล้งให้ ดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. การดำเนินการหลังเกิดภัย

- ๓.๑ เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัญหาความ เตือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด/(ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) ตามลำดับ กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน และ เสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ กรณีไม่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน
- ๓.๒ ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยจัดระเบียบและกำหนดพื้นที่การ ช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มิให้เกิดความซ้ำซ้อน
- ๓.๓ เผ่าระวังเรื่องสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่ อาจเกิดขึ้นได้
- ๓.๔ กำชับยามท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแลรักษา ความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ประชาชนและผู้ประสบภัย มิให้มีการโจรกรรมและ ลักขโมย
- ๓.๕ เร่งฟื้นฟู และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และเป็นการป้องกันการอพยพ เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่

<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ</p> <p>มติที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมสภาสสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายละเอียดในการประชุม ตามเอกสารที่แจกให้และดูความถูกต้องของบันทึกการประชุมนั้น และขอมติที่ประชุมด้วยครับ</p> <p>- มิมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ ต่อ ๐ โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่องด่วน</p> <p>๓.๑ เรื่องการเตรียมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดยให้ตั้งงบประมาณการดำเนินงานโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>

เนื่องจากได้ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ ในประเด็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศกำหนดให้เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และเขตท้องที่ทุกจังหวัดเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม

มติที่ประชุม

๓.๒ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา “ท่าแยกเกมส์” ครั้งที่ ๑๘

การแข่งขันกีฬา ก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วย ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้มีคุณภาพ ห่างไกลยาเสพติด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ และมองเห็น ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชน และประชาชน ขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้ง แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และความร่วมมื้อมีส่วนร่วมใจกันของเยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และเป็นส่วนหนึ่งซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้สร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมการ จัดการแข่งขันกีฬา ท่าแยกเกมส์ และในปีนี้ นับเป็นปีที่ ๑๘ ที่ได้จัดให้มีการส่งเสริม กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดตำบลท่าแยก “ ท่าแยกเกมส์ ครั้งที่ ๑๘” ขึ้น โดยจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระหว่าง เดือน เมษายน ของทุกปี และวัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการในครั้งนี้

- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
- เพื่อให้รู้จักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย
- เพื่อพัฒนา เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการประสานงานที่ดีของประชาชนหมู่บ้านภายใน ตำบล
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประชาชนในตำบลท่าแยกให้แนบ แน่นยิ่งขึ้น
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และชุมชนห่างไกลยาเสพติด

และจะดำเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔ ประเภท โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ดังนี้

- กีฬาฟุตบอลชาย จำนวน ๒๑ คน/ทีม จำนวน ๑๑ ทีม
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน ๑๒ คน/ทีม จำนวน ๑๓ ทีม
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง จำนวน ๑๒ คน/ทีม จำนวน ๑๑ ทีม
- กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๕ คน/ทีม จำนวน ๙ ทีม

และเราจะดำเนินการแข่งขันกีฬา “ท่าแยกเกมส์” ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ครบ ถ้าไม่มีผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ส่งรายชื่อนักกีฬาให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะ ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติที่ค้างพิจารณา


- ไม่มี


ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติพิจารณาใหม่


- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภาฯ - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายพรระชา เบญจมานุกร)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม
(นายมิตรชัย ด่านปรีดา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเสมอ คุ่มทอง)

ลงชื่อ  รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประจวบ ศรีนาค)

ลงชื่อ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนันทน์ภัส ดัดงาม)